

โรคไม่ติดต่อ...ปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติ

สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและอันดับหนึ่งในประเทศไทย ทั้งในมิติของจำนวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวทั่วโลกประมาณ 38 ล้านคน โดยสามในสี่หรือประมาณ 28 ล้านคน อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ในประเทศไทยภาระโรคเกิดจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อหลักสำคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดการจัดการมาตรการด้านปัจจัยกำหนดทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นในสังคมไทย **จึงจำเป็นที่จะต้อง**มีมาตรการทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือเสริมความเข้มแข็ง เพื่อส่งผลในการลดโรคและปัจจัยเสี่ยงระดับประชากรและชุมชน

การดำเนินงานที่ผ่านมา



ประชุมครั้งที่ 1 ทหารเรือแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้จัดประชุมทหารเรือแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกรอบโครงสร้างพ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและนักวิชาการของกรมวิชาการต่างๆ และเครือข่ายโรคไม่ติดต่อทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข โดยเป็นการรับฟังข้อคิดเห็น ช่องว่าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ เน้นประเด็นปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การบริโภคน้ำตาล ไขมันทรานส์ ออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วน การควบคุมโฆษณา อาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นต้น



ประชุมครั้งที่ 2 พิจารณากรอบโครงสร้างพ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้จัดประชุมพิจารณากรอบโครงสร้างพ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ร่วมกับผู้บริหาร นักวิชาการ เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข และให้ข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบโครงสร้างพ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ





ประชุมครั้งที่ 3 INTERNATIONAL CONSULTATION ON LEGISLATION FOR PREVENTION AND CONTROL OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN THAILAND

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ได้จัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี Dr.Renu Garg ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย(WHO) และ Dr.John McArthur ผู้แทนศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐอเมริกา (CDC-TUC) และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และสวิสเซอร์แลนด์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายโรคไม่ติดต่อทั้งในและต่างประเทศ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ รวมทั้งการสื่อสารทางไกลกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (Web Conference) เพื่อรับฟัง

การพัฒนาและการใช้มาตรการทางกฎหมาย ด้านโรคไม่ติดต่อที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการจัดทำร่างพ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ ของประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ❖ มีระบบการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคไม่ติดต่อ จากสถานบริการสุขภาพ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
- ❖ มีระบบการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- ❖ ประชาชนได้รับการดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ/สุขภาพของประชาชน
- ❖ ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ และมีทางเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากผู้ผลิต

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ได้ทาง www.thaincd.com

ขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.



สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค <http://www.thaincd.com>